

## บทคัดย่อ

วิชา บช.851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	ความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานประจำ
ผู้จัดทำ	นายศิริศักดิ์ มานิตคุณากร
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.พนม พรหมกันธา
หลักสูตร	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	มกราคม 2545
จำนวนหน้า	90

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนที่จะบรรจุเป็นพนักงานประจำ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับทัศนคติ ความเข้าใจ และปรับปรุงวิธีการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ และพนักงานสายปฏิบัติการ จำนวน 151 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2544 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS for Windows สถิติที่ใช้ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม (Compare Mean) โดยใช้ค่า T-test

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นด้วยกับวิธีการแจ้งผลการประเมินซึ่งควรมีเหตุผลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย มีความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผล ซึ่งคิดว่าคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมเป็นธรรม ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติในระดับปานกลาง และเห็นด้วยกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ทุก 4 เดือน หรือทุกภาคการศึกษาในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะในการศึกษา การแจ้งผลการประเมินควรมีเหตุผลและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเมินประกอบ ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการแจ้งผลการประเมินให้พนักงาน มหาวิทยาลัยทราบ ควรมีการแจ้งข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ควร จัดให้มีการประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย องค์กรประกอบ ของคณะกรรมการประเมินควรมีผู้ร่วมงานเป็นองค์คณะกรรมการด้วย ซึ่งทำให้การประเมินเป็น การประเมินจากระดับบนและระดับล่างพร้อมกัน และควรปรับปรุงจำนวนครั้งของการประเมินจาก ทุก 4 เดือน หรือทุกภาคการศึกษา เป็นการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี หรือทุก 6 เดือน